

## ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในโรมาเนีย

ในปี 2549 โรมาเนียได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกว่าเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนทำธุรกิจอันดับที่ 49 (เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 71 ในปี 2548) จากที่จัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโรมาเนียกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป (European Union : EU) ในวันที่ 1 มกราคม 2550 เมื่อประกอบกับการที่โรมาเนียมีทำเลที่ตั้งติดกับทะเลดำซึ่งช่วยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่สำคัญต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรป อีกทั้งแรงงานยังมีทักษะและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ส่งผลให้โรมาเนียเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ โรมาเนียยังมีความโดดเด่นหลายด้าน ทั้งเรื่องตลาดที่มีขนาดใหญ่ราว 22 ล้านคน (ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรปตะวันออก รองจากโปแลนด์) รวมทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด อาทิ พืชผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซ มีวิศวกรและช่างฝีมือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโรมาเนียมีแนวโน้มเติบโตดี โดยขยายตัวเฉลี่ยราว 6% ต่อปี ส่งผลให้ชาวโรมาเนียเริ่มมีกำลังซื้อสูงขึ้น โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงราว 5,330 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2549) ซึ่งจะทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในโรมาเนียจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในโรมาเนีย มีดังนี้

◆ **รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ** การจัดตั้งธุรกิจในโรมาเนียสามารถจัดตั้งได้หลายรูปแบบ อาทิ บริษัทจำกัด (Limited Liability Company หรือ SRL) บริษัทร่วมทุน (Joint Stock Company หรือ SA) และสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ฯลฯ โดยการจัดตั้งธุรกิจในโรมาเนียทุกรูปแบบจะต้องจดทะเบียนกับ The National Trade Register Office ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Ministry of Justice ของโรมาเนีย แต่สำหรับการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน จะต้องจดทะเบียนกับ Department of Foreign Trade สังกัด Ministry of Economy and Commerce ของโรมาเนียเพิ่มเติมด้วย

◆ **เงื่อนไขการจัดตั้งธุรกิจ** ธุรกิจแต่ละรูปแบบมีเงื่อนไขในการจัดตั้งแตกต่างกันไป ดังนี้

- **บริษัทจำกัด** เป็นรูปแบบธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่นนิยมจัดตั้งมากที่สุดในโรมาเนีย เนื่องจากมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เอกสารประกอบการขออนุญาตน้อย อีกทั้งยังสามารถดำเนินธุรกรรมได้หลากหลายด้วย สำหรับการจัดตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทจำกัด ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 200 RON (ราว 500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนส่วนหนึ่งเป็นเงินสด) โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 RON และต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ราย แต่ไม่เกิน 50 ราย ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทจำกัดได้ทั้ง 100%

- **บริษัทร่วมทุน** เป็นรูปแบบที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่นนิยมมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด เนื่องจากสามารถดำเนินธุรกิจได้หลากหลาย โดยในระยะหลังได้รับความนิยมสำหรับการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจในภาคการธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกัน เป็นต้น การจัดตั้งธุรกิจในรูปของบริษัทร่วมทุน ต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 2,500 RON (ราว 6,250 ดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนส่วนหนึ่งเป็นเงินสด) โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต้องไม่ต่ำกว่า 0.1 RON และต้องมีผู้ถือหุ้น

อย่างน้อย 5 ราย ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนอาจเกิดจากการร่วมทุนกับภาครัฐหรือภาคเอกชนของโรมาเนียก็ได้ แต่ต้องมีแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โรมาเนียในระยะต่อไปด้วย

- **สำนักงานตัวแทน** มักจัดตั้งโดยบริษัทต่างชาติเพื่อโฆษณาและวิจัยตลาดเท่านั้น โดยไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนราว 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี

สำหรับรายได้จากการดำเนินธุรกิจในโรมาเนียที่จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด และบริษัทร่วมทุน จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในอัตรา 16% เท่ากัน ขณะที่สำนักงานตัวแทนจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรากว่า 4,000 ยูโร/ปี (ราว 5,260 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี) โดยจะแบ่งการชำระภาษีเป็น 2 งวด ๆ ละ 2,000 ยูโร เท่ากัน ในทุกวันที่ 20 มิถุนายน และ 20 ธันวาคม ของปี

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

เมษายน 2550